



HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TOÀN CẦU LẦN THỨ 5

HỘI NGHỊ ĐÃ DIỄN RA TỪ 30/4 ĐẾN 1/5 TẠI THÀNH PHỐ CHICAGO, HOA KỲ, DO ĐẠI HỌC ILLINOIS ĐĂNG CẠI TỔ CHỨC PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN HỢP TÁC ĐẠI HỌC (GỒM 10 ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU HÀNG ĐẦU HOA KỲ + ĐẠI HỌC CHICAGO), HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ, HỘI ĐỒNG ĐỐI NGOẠI TOÀN CẦU THÀNH PHỐ CHICAGO, NHÓM 8 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU AUSTRALIA VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC KHÁC.



Với chủ đề “Phát triển tài năng để dẫn dắt sáng tạo trong một xã hội toàn cầu”, Hội nghị quy tụ 222 đại biểu từ 90 đại học nghiên cứu lớn đại diện cho các châu lục, trong đó có sự tham dự và phát biểu tham luận của 60 giám đốc và hiệu trưởng các đại học danh tiếng trên thế giới. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo một số tập đoàn công nghiệp, doanh nghiệp lớn như Boeing, BP, Exelon, Elsevier hay Ngân hàng Dự trữ Chicago.

ĐHQGHN là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục toàn cầu lần thứ 5 tại Chicago, Hoa Kỳ.

Mục tiêu chính mà Hội nghị hướng tới gồm: Xác định các vấn đề và đề xuất kiến nghị với Hội nghị Thượng đỉnh G8; Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các đại học trên toàn thế giới. Các mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy nghiên cứu và khám phá, phá bỏ những rào cản hợp tác và tăng cơ hội tiếp cận giáo



dục; Kết nối với lãnh đạo tập đoàn công nghiệp và chính phủ để thảo luận về mối quan hệ giữa nghiên cứu, khám phá và ứng dụng, dỡ bỏ rào cản tiếp cận giáo dục đại học đỉnh cao thế giới của công dân khắp toàn cầu; Hội nghị tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo giáo dục đại học lên kế hoạch và hành động đúng với vai trò của đại học trong một xã hội mở, tăng vai trò thiết yếu của đại học trong việc giải quyết các thách thức lớn của mọi thời đại.

Với các mục tiêu như vậy, Hội nghị đã tập trung thảo luận các chủ đề theo các tiểu ban: Thế giới đang thay đổi; Thúc đẩy sáng tạo thông qua giáo dục đại học: triển vọng học thuật; Thúc đẩy sáng tạo thông qua giáo dục đại học: triển vọng công nghiệp; Thách thức trong trao đổi giáo dục đại học quốc tế; Thiết lập hợp tác quốc tế thành công. Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo để dẫn dắt sắc và thảo luận về khai thác vai trò của giáo dục đại học hướng đến các vấn đề xã hội phức tạp góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho quốc gia và khu vực thông qua sáng tạo và khám phá, đồng thời thúc đẩy phát triển con người và xã hội vì một thế giới thịnh vượng. Vai trò của hợp tác giữa các đại học và với khu vực tư nhân để giải quyết các vấn đề trên cũng được đề cập.

Theo GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, với nhận thức về một thế giới ngày càng kết nối và phụ thuộc lẫn nhau, nhu cầu hợp tác giữa các đại học trở nên cấp thiết và góp phần quyết định mức độ phát triển bền vững của mỗi đại học và qua đó, góp phần vào sự phát triển của quốc gia, khu vực và quốc tế.

GS.TS Mai Trọng Nhuận cho rằng, khi tiến bộ khoa học, công





>> GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại Hội nghị



nghe và phát triển kinh tế cho phép một số lượng lớn những người tiếp cận giáo dục đại học, sẽ đồng thời, tạo ra những thách thức về chất lượng giáo dục, và làm sao để giải phóng năng lượng sáng tạo nhằm tạo ra những đổi mới cần thiết để thích ứng với những thách thức của thế kỷ 21. Các đại học ở các nước phát triển và đang phát triển đang phải đối diện với không ít những vấn đề mà nếu thiếu sự hợp tác quốc tế hiệu quả thì khó có thể giải quyết được.

Nhân dịp này, Giám đốc ĐHQGHN đã có các cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị với Giám đốc Đại học Illinois, Giám đốc Đại học Iowa, Phó Giám đốc Đại học Tokyo và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều lãnh đạo các đại học lớn trên thế giới về các thách thức đặt ra cũng như cơ hội hợp tác quốc tế giữa các đại học.

ANH THU

XUẤT PHÁT TỪ SÁNG KIẾN CỦA ĐẠI HỌC TOKYO, HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TOÀN CẦU ĐƯỢC TỔ CHỨC LẦN ĐẦU TIÊN NĂM 2008 DO NHẬT BẢN ĐĂNG CÀI. CÁC NĂM TIẾP THEO, HỘI NGHỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CANADA (NĂM 2009), ITALIA (NĂM 2010), CH PHÁP (NĂM 2011). HỘI NGHỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC LUÂN PHIẾN TRONG CÁC NƯỚC G8 VỚI MỤC TIÊU THU HÚT SỰ CHÚ Ý CỦA LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI ĐỐI VỚI SỰ CẦN THIẾT CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CŨNG NHƯ VAI TRÒ THIẾT YẾU CỦA ĐẠI HỌC TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC LỚN HIỆN NAY. HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THƯỜNG ĐƯỢC TỔ CHỨC NGAY TRƯỚC THÉM HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G8 VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐẠI HỌC THAM DỰ HỘI NGHỊ KÝ TUYÊN BỐ CHUNG GỬI TỚI LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC G8, TRONG ĐÓ KHẲNG ĐỊNH RÕ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG VIỆC THỨC ĐẨY SÁNG TẠO, ĐỒNG THỜI CAM KẾT HÀNH ĐỘNG ĐỂ GIÁO DỤC THỂ HỆ TƯƠNG LAI THÔNG QUA SÁNG TẠO VÀ PHỔ BIẾN TRI THỨC, TỪ ĐÓ ĐỀ XUẤT VỚI LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC G8 NHÌN NHẬN VAI TRÒ SÁNG TẠO CỦA ĐẠI HỌC ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU. HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LẦN THỨ 6 DỰ KIẾN ĐƯỢC TỔ CHỨC NĂM 2013 TẠI VƯƠNG QUỐC ANH.



HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TOÀN CẦU LẦN THỨ 5 ĐÃ XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VỚI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G8 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH:

- A. THỪA NHẬN RẰNG NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA CÁC ĐẠI HỌC ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU VÀ ĐỀ RA NHỮNG CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN ĐỂ HỖ TRỢ, NUÔI DƯỠNG SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI.
- B. TẠO THUẬN LỢI CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC MẠNG LƯỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NHẪM KHUYẾN KHÍCH SỰ KHÁM PHÁ VÀ SỰ ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH CÔNG.
- C. ƯU TIÊN QUÝ CÔNG CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA CÁC ĐẠI HỌC, CÁC KHU VỰC TƯ TRỌNG VIỆC PHÁT TRIỂN, ĐA DẠNG HÓA CÁC QUÝ KHÁC PHỤC VỤ CHO NỀN GIÁO DỤC BỀN VỮNG.
- D. TRAO QUYỀN TỰ CHỦ CHO CÁC ĐẠI HỌC VÀ TỰ DO HỌC THUẬT CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC THEO ĐUỔI QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU ĐỂ HỌ CÓ KHẢ NĂNG ĐỀ DÀNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU XÃ HỘI.
- E. THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA CÁC ĐẠI HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG NHỮNG KỸ THUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MỘT CÁCH TIẾN TIẾN VÀ BỀN VỮNG.
- F. TĂNG CƯỜNG SỰ HIỂU BIẾT CỦA NHỮNG NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ KHOA HỌC, XÃ HỘI, KINH TẾ TRI THỨC, NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ XÃ HỘI ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VÀ ÁP DỤNG NHỮNG HIỂU BIẾT ĐÓ ĐỂ ĐƯA RA NHỮNG GIẢI PHÁP THÍCH ĐÁNG THÔNG QUA CÁC TIẾP CẬN BỀN VỮNG.
- G. MỘT TRONG NHỮNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐÓ LÀ TẠO CƠ HỘI CHO CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN VÀ ĐANG PHÁT TRIỂN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC TRONG GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU.
- H. SỬ DỤNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG THỂ VÀ TÍCH HỢP ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ.